



ที่ ศธ ๐๔๑๒๑/ว ๒๓๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๒๑/ว ๒๓๐๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ลงวันที่...๗.....สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ หรือทางเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

<http://sites.google.com/site/roiet1person>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ วรสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๐๐๓ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๔๐๑๔



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี-  
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยดำเนินการรับ-  
สมัคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องประชุม  
สาเกตนคร ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ  
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และภาค ค ตามบัญชี  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ กรณีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขต่อคณะกรรมการ  
กำกับห้องสอบในวัน เข้ารับการคัดเลือก

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก**

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้

วัน / เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.	ความรอบรู้	๕๐ คะแนน	โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู	๕๐ คะแนน	

/ ภาค ข.....

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน / เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	สถานที่
วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา การศึกษา	๕๐ คะแนน	โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ วิชาเอก	๕๐ คะแนน	

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วัน / เวลา	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	คะแนนเต็ม	สถานที่
วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖	ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการ รับรองจากผู้อำนวยการ สถานศึกษา	๕๐ คะแนน	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์	๕๐ คะแนน	โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ที่ สนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

๓.๒ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (สีฟ้า) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ ไปในวันคัดเลือก

๓.๔ ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ เอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ

๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำ ๒B ยางลบดินสอดำ อุปกรณ์เหลาดินสอดำ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน

๓.๖ ผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ เสื้อยืดกางเกงยีนส์ (สุภาพสตรี ให้สวมกระโปรง) และไม่อนุญาตให้สวมเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ หากไม่แต่งกายตามที่กำหนด กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๗ อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ขอสงวนสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือไม่มีสิทธิได้รับประกาศการบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

๓.๘ ผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า และหากมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการป่วย ขอให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ทราบล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสกล คามบุศย์)

ประธาน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑